



# ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๕๖๗๐

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ รวม ๘ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ส.ค.ส.

(นางสิริกาญจน์ สุธาณิชย์)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์  
ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน  
ประจำวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	ผว.กทม. ติดตาม สถานการณ์ ฝนตกหนัก ในพื้นที่ กรุงเทพฯ	ไทยรัฐ มติชน เดลินิวส์ ไทยโพสต์ thairath dailynews thaipost matichon ch๗ komchadluek facebook.com/TheReportersTH facebook.com/สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว facebook.com/ Matichon online	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจติดตาม สถานการณ์ฝนตกหนัก ที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม กทม.๒ ดินแดงว่า จากกรณีฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพฯ พบปริมาณน้ำฝนมากที่สุดที่ศูนย์ ราชการ- แจ้งวัฒนะ ปริมาณฝนสะสม ๑๖๒.๕ มม. รองลงมาคือสำนักงานเขต หลักสี่ ๑๓๔ มม. และสำนักงานเขตบางนา ๑๒๓ มม. เป็นสาเหตุให้เขต บางนามีน้ำท่วมในพื้นที่ ซึ่งฝนดังกล่าวไม่ใช่ผลของพายุแต่เป็นร่องความกด อากาศต่ำที่พัดผ่านกรุงเทพฯ - ส่วนระดับน้ำท่วมมากที่สุดคือ บริเวณ ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.๙ (แยกศรีอุดม) เขตประเวศ ๒๙.๑ ซม. ถ.รัชดา-ลาดพร้าว (ธ.กรุงเทพ) เขตจตุจักร ๒๓.๗ ซม. ถ.แจ้งวัฒนะขาเข้า (โลตัส) ๒๐.๙ ซม. แจ้งวัฒนะ (ศาลปกครองกลาง) เขต หลักสี่ ๒๐.๑ ซม. ถ.แจ้งวัฒนะขาออก ๑๔.๙ ซม. ช.เสนานิคม เขตจตุจักร ๑๑ ซม. ถ.พระราม ๔ (กล้วยน้ำไท) ๗.๔ ซม. ถ.สุขุมวิท (แยกบางนา) ๖.๐ ซม. ซึ่งหลายพื้นที่น้ำลดลงได้อย่างต่อเนื่องจากการเตรียมพร่องน้ำล่วงหน้า ส่วน ระดับน้ำคลองลาดพร้าวค่อนข้างหนัก ทำให้สี่แยกบางเขนมีน้ำท่วม แต่ ระบายได้ค่อนข้างดี ส่วนคลองเปรมประชากรท่วมเกินวิกฤต ตั้งแต่เขตบางซื่อ เนื่องจากเขตหลักสี่และ ถ.แจ้งวัฒนะมีฝนตกหนักมาก ทำให้ ถ.ช่วงอากาศ อุทิมมีน้ำท่วมทั้งเส้นทาง - ได้สั่งการให้ ผอ.เขตทุกเขตลงพื้นที่ รวมทั้งคณะผู้บริหาร กทม. ได้แก่ รศ.วิศณุ ทรัพย์สมพล ผว.กทม. นายอรรถเศรษฐ์ เพชรมีศรี ทปช.ของ ผว.กทม. และ ป.กทม. เพื่อปัญหาการเหตุการณ์และเร่งแก้ไขปัญหาพร้อมให้ความ ช่วยเหลือประชาชน	<u>ด้านบวก</u> - ติดตามสถานการณ์และ เตรียมความพร้อมรับมือ ฝนตกหนัก เพื่อป้องกัน ผลกระทบต่อประชาชนใน กรุงเทพฯ	- สำนักงานระบายน้ำ สำนักงานเขต และสำนักงาน ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การเตรียมความพร้อมรับมือ ฝนตกหนัก และการให้ ความช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจาก น้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพฯ
๒	ผว.กทม. ลงพื้นที่ติดตาม สถานการณ์น้ำ เขตบางนา	matichon ch๗ komchadluek facebook.com/TheReportersTH facebook.com/สรยุทธ	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่บริเวณแยกอุดมสุข เขต บางนา เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจากฝนตกหนักว่า ถนนอุดมสุข เป็น พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนมาประมาณ ๔ ปี แล้ว เนื่องจากเมื่อฝนตกหนักน้ำจะท่วมขังบนผิวจราจรค่อนข้างสูง ข้อมูลจาก ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม ศูนย์ระบายน้ำกรุงเทพมหานคร รายงานแยกอุดมสุข	<u>ด้านบวก</u> - ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ น้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมสั่งการให้ความ ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ	- สำนักงานระบายน้ำ สำนักงานเขต และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความ คืบหน้าการเร่งรัดแก้ไข

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
		สุทัศน์ะจินดา กรรมการข่าว facebook.com/ Matichon online	ถนนอุดมสุข มีน้ำท่วมขังระดับความสูงประมาณ ๕๐ เซนติเมตร ทั้งนี้สำนักงานเขต และกองทัพบก ได้จัดรถรับ-ส่งจากถนนอุดมสุข-สวนหลวง ร.๙ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน	ความเดือดร้อนจากฝนตก น้ำท่วมขัง	ปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณแยกอุดมสุข เขตบางนา และการเร่งลอกท่อระบายน้ำในพื้นที่
๓	ผว.กทม. กำชัย ทุกหน่วยงาน เฝ้าระวัง น้ำเหนือ- น้ำหนุน ระหว่างวันที่ ๗ -๑๐ ต.ค.นี้	siamrath innnews matichon thaipost fm๙๑bkk mgronline thereporters springnews twitter.com/thaipost	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวถึงสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาว่า จากรายงานน้ำสูงขึ้น ๒๐ ซม.(ขึ้นมากกว่าปกติ) แต่ยังคงอยู่ในสภาวะที่รับมือได้ เพราะยังมีพื้นที่รับน้ำเหลืออีกประมาณ ๑ ม. อย่างไรก็ตาม ได้สั่งการให้เฝ้าระวังทุกจุด ขณะเดียวกันต้องขอความร่วมมือกรมเจ้าท่า กรณีเรือแล่นทำให้เกิดคลื่นปะทะเขื่อนบางจุดเสียหาย ต้องสูบน้ำออก และเสริมความแข็งแรงมากขึ้น สถานการณ์ขณะนี้ต้องเฝ้าระวังเข้มข้น เพราะกรุงเทพฯ อยู่ในจุดเปราะบางที่สุดคือ เรือ น้ำเหนือที่จะไหลลงมา ประกอบกับมีน้ำทะเลหนุนเพิ่มเติม จากคาดการณ์จะสูงสุดในช่วงวันที่ ๗-๑๐ ต.ค.นี้	<u>ด้านบวก</u> - เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเหนือ น้ำทะเลหนุน และฝนตกหนักที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง	- สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเหนือ น้ำทะเลหนุน และฝนตกหนักที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
๔	กทม.รับมอบ ประกันอุบัติเหตุ คุ้มครอง พนักงานกวาด ๙,๐๗๙ คน สร้างหลักประกัน แก่ผู้เสียสละ เพื่อกรุงเทพฯ	แนวหน้า ข่าวสด matichon chmplus banmuang fm๙๑bkk naewna kaosod thailandplus facebook.com/ fm๙๑trafficpro	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังรับมอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มพนักงานกวาดถนนของ กทม. ๕๐ เขต จำนวน ๙,๐๗๙ คน จากนายอานนท์ วัจจสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยว่า ขอบคุณสมาคมฯ ที่เห็นถึงความสำคัญของพนักงานกวาดถนนที่มีความเสี่ยง ทำงานเพื่อคนกรุงเทพฯ ซึ่งคนเหล่านี้เป็นพลังในการดูแลเมือง เมื่อปฏิบัติงานมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ โดยกรมธรรม์จะช่วยเป็นหลักประกันเบื้องต้นในชีวิต และทำให้พนักงานกวาดทราบถึงความห่วงใยจากหน่วยงานทุกภาคส่วน ซึ่งจะเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน - สำนักสิ่งแวดล้อม (สสล.) กทม.ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมประกันวินาศภัยไทยจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มให้แก่บุคลากรของ กทม.ที่ปฏิบัติงานด้านกวาดถนนทุกคน โดย สสล.รับเป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมรายชื่อพนักงานทั่วไป (กวาด) ของสำนักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต ๙,๐๗๙ คน ซึ่งจะได้รับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ ระยะเวลาคุ้มครอง	<u>ด้านบวก</u> - มอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มพนักงานกวาดถนนของ กทม. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานในภารกิจที่มีความเสี่ยง	- สำนักสิ่งแวด ล้อม สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มพนักงานกวาดถนนของ กทม. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานในภารกิจที่มีความเสี่ยง

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			๑ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ส.ค.๖๕-๒๔ ส.ค.๖๖) วงเงินเอาประกัน ๑๐๐,๐๐๐ บาท/คน กรณีอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่ทำให้เสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงในขณะปฏิบัติหน้าที่		
๕	กทม.จัดทำต้นแบบเครื่องกรองฝุ่น PM ๒.๕ ๑๐,๐๐๐ ตัวพร้อมติดตั้งโรงเรียนในสังกัด	มติชน เดลินิวส์ dailynews matichon	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่เยี่ยมชมการจัดทำเครื่องกรองฝุ่น PM ๒.๕ ว่า ได้มอบหมายให้นายสมหวัง เจียสินเจริญ ผอ.โรงเรียนฝึกอากาศ กทม. ประดิษฐ์เครื่องกรองฝุ่น PM ๒.๕ เนื่องจากเป็นผู้เชี่ยวชาญการดัดแปลงนวัตกรรมต่าง ๆ ขณะที่เครื่องกรองฝุ่นตามท้องตลาดมีราคาสูง โดยเครื่องกรองฝุ่น PM ๒.๕ จะแจกจ่ายตามโรงเรียนสังกัด กทม. หรือชุมชนต่าง ๆ ใช้เวลาเพียง ๔ วัน ซึ่งสามารถผลิตเครื่องกรองฝุ่น PM ๒.๕ ต้นแบบ (Prototype) ออกมาสำเร็จ ทั้งนี้ จะหาผู้สนับสนุนมาช่วยผลิตดังกล่าว ๑๐,๐๐๐ ตัว ขณะที่การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM ๒.๕ กทม. มีโครงการงดเผา โดยเฉพาะตามทุ่งนาในเขตหนองจอก เขตมีนบุรี จะนำจุลินทรีย์มาช่วยย่อยต่อขังข้าว ซึ่งจะวางแผนตั้งแต่บัดนี้ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ฝุ่น PM ๒.๕ ช่วงต้นปีหน้า</p> <p>- นายสมหวัง เจียสินเจริญ ผอ. โรงเรียนฝึกอากาศ กทม. กล่าวว่า ส่วนประกอบที่นำมาประดิษฐ์เครื่องกรองฝุ่น PM ๒.๕ มาจากขยะอุตสาหกรรม เช่น Power Supply หรืออุปกรณ์จ่ายไฟให้กับคอมพิวเตอร์, พัดลมระบายอากาศ ซึ่งการทดลองใช้วิธีจุดธูปให้ตัวควันธูปสร้าง PM ๒.๕ แล้วใช้เครื่องวัดฝุ่นเป็นตัวชี้วัด เปิดเครื่องกรองฝุ่น PM ๒.๕ ที่ขายตามท้องตลาด และที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ที่ละรอบ รอบละ ๒ นาที ผลปรากฏว่าเครื่องที่ขายตามท้องตลาดกรองฝุ่นได้ช้ากว่าและใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่าเครื่องที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ โดยเครื่องที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่จะใส่ไฟแสงสว่างเพิ่มเข้าไปให้เหมือนโคมไฟสไตล์ญี่ปุ่น เพื่อนำไปใช้งานได้จริง สำหรับหลักสูตรที่มีผู้มาเรียนมากที่สุดคือ ช่างไฟฟ้าและช่างโซลาร์เซลล์ ในอนาคตจะเพิ่มหลักสูตรการเปลี่ยนรถเครื่องยนต์สันดาปเป็นรถพลังงานไฟฟ้า (อีวี) รวมถึงวิชาการทำหุ่นยนต์</p>	<p><b>ด้านบวก</b></p> <p>- นำนวัตกรรมช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM ๒.๕ ในพื้นที่กรุงเทพฯ นำร่องในโรงเรียนสังกัด กทม.</p> <p>- บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาฝุ่นละออง PM ๒.๕ ในพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปัญหาฝุ่นละออง PM ๒.๕ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนกรุงเทพฯ</p>	<p>- สำนักพัฒนาสังคม สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตและสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการนำนวัตกรรมช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM ๒.๕ ในพื้นที่กรุงเทพฯ นำร่องในโรงเรียนสังกัด กทม.และการขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปัญหาฝุ่นละออง PM ๒.๕ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝุ่นละออง PM ๒.๕ ในพื้นที่กรุงเทพฯ</p>
๖	กทม.ขอคุณมูลนิธิกาญจนบารมีตรวจคัดกรอง	matichon thestandard facebook.com/ Matichon online facebook.com/	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังให้การต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานเปิดโครงการ “ตุลาคม เดือนแห่งการป้องกันมะเร็งเต้านม” (BREAST CANCER AWARENESS MONTH) ให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส จำนวน ๓,๐๐๐ คน	<p><b>ด้านบวก</b></p> <p>- ประสานความร่วมมือให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและ</p>	- สำนักอนามัย สำนักงานเขตและสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์เชิญชวน

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	มะเร็งเต้านม ในสตรี กลุ่มเสี่ยงและ ด้อยโอกาสฟรี ๓,๐๐๐ คน	thestandard	<p>ด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ว่า เนื่องในโอกาสที่เดือนตุลาคมเป็นเดือนแห่งการป้องกันมะเร็งเต้านมโลก เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ซึ่งมูลนิธิกาญจนบารมี ร่วมกับ กทม. และห้างเทสโก้ โลตัส จัดขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักให้กับประชาชนและสาธารณะ ให้ทราบถึงภัยของมะเร็งเต้านมและร่วมกันป้องกัน โดยตั้งจุดบริการที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กทม. แห่งที่ ๒ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางมด ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน เคหะชุมชนหัวหมาก และบริเวณห้างโลตัสพระราม ๔ โลตัสบางแค และอีกหลายสาขาในกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ ๓-๓๐ ต.ค.๖๕ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย</p> <p>- กทม.มีความยินดีที่ได้ร่วมงานโครงการดังกล่าว ขอขอบคุณมูลนิธิกาญจนบารมีที่ได้สนับสนุนการให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกให้กับประชาชนที่ด้อยโอกาสในชุมชนของกรุงเทพฯ โดยมีหลายภาคส่วนร่วมให้การสนับสนุนโครงการให้สตรีกลุ่มเสี่ยงเข้าถึงการตรวจหาความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก วินิจฉัยความผิดปกติ เพื่อส่งต่อสู่ระบบการรักษาได้อย่างทันท่วงที ช่วยลดอุบัติการณ์การพบมะเร็งเต้านมในระยะสุดท้ายและลดอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านม</p>	ด้อยโอกาส เพื่อสร้างความตระหนักให้กับประชาชนทราบถึงภัยของมะเร็งเต้านมและการป้องกันความเสี่ยงในการเกิดโรค	ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสร่วมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมซึ่งมูลนิธิกาญจนบารมี ร่วมกับ กทม.และห้างเทสโก้ โลตัส จัดขึ้น ระหว่างวันนีถึงวันที่ ๓๐ ต.ค.๖๕
๗	กทม. เร่งสำรวจ เด็ก ๖ เดือน- ๔ ขวบ เตรียมให้บริการ วัคซีนโควิด 19 กลาง ต.ค.นี้	แนวหน้า naewna innews prachachat	<p>- นางปานฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผอ.สำนักอนามัย (สนอ.) กล่าวว่า สนอ.ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 สำหรับเด็กที่มีอายุระหว่าง ๖ เดือน-๔ ปี ในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยสำรวจรวบรวมจำนวนเด็กที่คาดว่าจะมารับวัคซีน Pfizer (PZ) ฝาสีแดงในสถานพยาบาลสังกัด กทม. เพื่อขอจัดสรรวัคซีนจากกรมควบคุมโรค โดยให้บริหารจัดการวัคซีนผ่านระบบสถานพยาบาล หรืออาจพิจารณาให้วัคซีนโควิด 19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใต้การกำกับของแพทย์ หรือตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อ กทม. เห็นสมควร ทั้งนี้ เป็นไปตามความสมัครใจของผู้ปกครองและเด็ก โดยไม่ได้เป็นเงื่อนไขการไปโรงเรียน คาดจะเริ่มให้บริการในช่วงกลางเดือน ต.ค.๖๕ นอกจากนี้ ยังได้ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด 19 รวมถึงแนวทางปฏิบัติก่อนนำบุตรหลานเข้ารับวัคซีน อากาศข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังการฉีดวัคซีน และวิธีปฏิบัติหลังการฉีด</p>	ด้านบวก - เร่งรัดให้บริการวัคซีนโควิด 19 สำหรับเด็กที่มีอายุระหว่าง ๖ เดือน-๔ ปี ในพื้นที่กรุงเทพฯ ตามความสมัครใจ	- สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการเร่งรัดให้บริการวัคซีนโควิด 19 สำหรับเด็กที่มีอายุระหว่าง ๖ เดือน-๔ ขวบ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ตามความสมัครใจ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตหากติดเชื้อโควิด 19

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>วัคซีนตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งการติดตามอาการหลังการฉีดวัคซีนให้ประชาชนที่มีบุตรหลานอายุระหว่าง ๖ เดือน-๔ ปี ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของเด็กและสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองในการนำบุตรหลานเข้ารับการฉีดวัคซีน</p> <p>- ส่วนสำนักการแพทย์ ได้เร่งสำรวจจำนวนกลุ่มเด็กอายุ ๖ เดือน-๔ ปี ที่อยู่ในฐานข้อมูลของโรงพยาบาลในสังกัด กทม. พร้อมแจ้งข้อมูลแก่ผู้ปกครองเด็กที่เข้าเงื่อนไขการเข้ารับบริการ และเตรียมความพร้อมสถานที่ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 พร้อมศึกษาข้อบ่งใช้ของวัคซีนโคเมอร์เนตี (COMIRNATY VACCINE) ของบริษัท ไฟเซอร์ จำกัด สำหรับกลุ่มเด็กอายุ ๖ เดือน-๔ ปี ขวดฝาจุกสีม่วงแดง เพื่อป้องกันโรคโควิด 19 เพื่อรองรับการเปิดให้บริการวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มดังกล่าวด้วย</p>		
๘	<p>นายกรัฐมนตรี ประชุมการบริหารจัดการ สถานการณ์อุทกภัยและให้ความช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากน้ำท่วม</p>	<p>mgronline thaigov thansettakij thainews mcot thaigov mgronline innews twitter.com/workpoint TODAY</p>	<p>- นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยและให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ (ผ่านระบบ Video Conference) ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศและ กทม. รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กำกับของกระทรวงมหาดไทย ทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค โดยมีพล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.กระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมด้วย</p> <p>- นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าได้ติดตามสถานการณ์พายุนอร์อนโนรูและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ ๒๘ ก.ย.๖๕-ปัจจุบัน และรับทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งทุกหน่วยงานได้ร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มที่ในการดูแลแก้ไขปัญหาและการบริหารจัดการน้ำ ภายใต้การบูรณาการของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติที่ พร้อมย้ารัฐบาลมีความห่วงใยประชาชนทุกกลุ่มทั่วประเทศและรับทราบถึงความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยติดตามและ</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - บูรณาการความร่วมมือบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วมจากสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในกรุงเทพฯ</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความสำเร็จกับทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วมจากสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในกรุงเทพฯ</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>แก้ไขปัญหาาร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมตรวจเยี่ยมพื้นที่ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ขอให้บูรณาการข้อมูลของทุกหน่วยงานให้เป็นระบบมีความเป็นเอกภาพ รวมทั้งวางแผนการเตรียมการเคลื่อนย้ายประชาชนโดยมีขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน และการหาแนวทางดูแลบ้านเรือนให้กับประชาชน</p> <p>- ที่ประชุมได้มอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ (๑) การพยากรณ์อากาศ ให้วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ อย่างรอบคอบและประสานเผยแพร่ข้อมูลสร้างการรับรู้ไปยังประชาชนอย่างทั่วถึง (๒) ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ ทุกหน่วยงาน ทุกกระทรวง เตรียมความพร้อมทุกด้านทั้งเจ้าหน้าที่ เครื่องจักรกล และช่วยเหลือประชาชนตามแผนงานที่กำหนด ตลอดจนการกำจัดวัชพืช ขยะ และสิ่งกีดขวางตามเส้นทางน้ำ การพร่องน้ำ การระบายน้ำ เปิดทางน้ำและผลักดันน้ำออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วม (๓) หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการก่อสร้างทั้งถนนและเส้นทางคมนาคมต่าง ๆ ให้แก้ไขปัญหาโครงการที่ส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำในช่วงฝนตกหนัก โดยในอนาคตการสร้างถนนจะต้องไม่กีดขวางทางน้ำ และให้ตัดป้ายแจ้งเตือน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน (๔) เมื่อสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลาย ให้เร่งสำรวจผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อรัฐบาลจะได้เร่งช่วยเหลือเยียวยาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (๕) กรณีพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง ขอให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมมือกัน โดยหน่วยงานภาครัฐเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ รวมถึงหน่วยงานท้องถิ่นต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดและให้ทำความเข้าใจกับประชาชนถึงแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ รวมทั้งในส่วนของกรุงเทพฯ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่กำหนด ส่วนกรมประชาสัมพันธ์ ขอให้ทำหน้าที่ให้เร็วและประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง</p>		